



ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๔๑

สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๕ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

๒. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามที่สำนักทะเบียนกลางได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติ
และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าเพื่อให้แจ้งสำนักทะเบียน
อำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ขอขยายระยะเวลาการสำรวจ
กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้าทั้งที่อยู่ในและนอกสถานสงเคราะห์จากเดิมที่กำหนดจะส่งแบบสำรวจ (แบบ
๘๙) ก่อนวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา
เห็นชอบให้ขยายเวลาโดยขอให้ส่งแบบสำรวจที่ได้สำรวจจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้สำนัก
ทะเบียนที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จะสิ้นสุดในวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ประกอบกับผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการจัดการปัญหาสถานะและ
สิทธิของบุคคล หรือ นอส. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๘
สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบแนวทางการสำรวจบุคคลไร้รากเหง้าตามที่กรมการปกครองเสนอ โดยเปิด
โอกาสให้บุคคลไร้รากเหง้าสามารถติดต่อสำนักทะเบียนเพื่อขอรับการสำรวจได้ด้วยตนเองเพื่อป้องกัน
ปัญหาการตกสำรวจ ดังนั้น เพื่อให้การสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล กลุ่มบุคคลไร้รากเหง้า เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับสำนัก
ทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ ดังนี้

๑. กรณีนายทะเบียนได้รับแจ้งจากบุคคลใดจะขอให้จัดทำทะเบียนประวัติโดยอ้างว่า
เป็นบุคคลไร้รากเหง้าให้นายทะเบียนสอบถามข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบความเป็นมาของบุคคลดังกล่าว
แล้วกรอกรายการต่าง ๆ ในแบบสำรวจ (แบบ ๘๙) จากนั้นให้ส่งแบบสำรวจของบุคคลนั้นให้สำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำร้องเป็นบุคคลที่ได้ผ่าน
การสำรวจจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแล้วหรือไม่ อย่างไร

๒. ถ้าสำนักงาน...

๒. ถ้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแจ้งผลการตรวจว่าบุคคลดังกล่าวยังไม่ได้รับการสำรวจบุคคลไร้รากเหง้า ให้นายทะเบียนตรวจคุณสมบัติอีกครั้งและดำเนินการบันทึกจัดทำทะเบียนประวัติ กำหนดเลขประจำตัวประชาชนและจัดทำบัตรประจำตัวให้กับผู้ยื่นคำร้อง

๓. กรณีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแจ้งผลการตรวจว่าผู้ยื่นคำร้องเคยได้รับการสำรวจแล้ว แต่เชื่อว่าไม่ใช่บุคคลไร้รากเหง้า จึงได้คัดชื่อออกจากการสำรวจ กรณีนี้ให้นายทะเบียนสอบปากคำผู้ยื่นคำร้องพร้อมพยานบุคคลเพิ่มเติม หากผลการสอบข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าเป็นบุคคลไร้รากเหง้าตามยุทธศาสตร์ฯ ให้ดำเนินการบันทึกและจัดทำทะเบียนประวัติ กำหนดเลขประจำตัวประชาชน และจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ แต่หากผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลไร้รากเหง้าตามยุทธศาสตร์ฯ ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์)

อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๓๑๔